

## BÁO CÁO

### Tình hình triển khai thi hành Nghị định 66/2021/NĐ-CP liên quan đến trẻ em và đối tượng dễ bị tổn thương

Thực hiện Công văn số 1559/UBND-NN ngày 10/9/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về việc báo cáo tình hình triển khai thi hành Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ; Trung tâm VH TT - TDTT huyện báo cáo kết quả thông tin tuyên truyền như sau:

#### I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

##### 1. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định số 66/2021/NĐ-CP

Trung tâm VH TT - TDTT huyện đã tổ chức tuyên truyền Nghị định số 66/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và các văn bản hướng dẫn các Luật này đã tạo hành lang pháp lý trong công tác phòng chống thiên tai, công tác quản lý đê điều, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương. Nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác phòng, chống thiên tai, trong đó, chú trọng đến công tác tổ chức cứu nạn, cứu hộ; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, nhất là lũ lụt.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai đến cộng đồng, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và hộ gia đình. Nội dung tập trung vào các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống lụt bão; quan điểm chỉ đạo trong công tác phòng chống lụt, bão của tỉnh; tính chất bất thường của mưa, lũ, bão; trách nhiệm của chính quyền cấp huyện, cấp xã trong quản lý và bảo vệ đê điều.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống thiên tai và quản lý đê điều, nhận thức của cán bộ, Nhân dân từng bước được nâng cao. Người dân đã chủ động đối phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, thực hiện tốt ba mục tiêu: Bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập và các công trình thủy lợi; bảo đảm an toàn về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; khắc phục nhanh hậu quả và hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do mưa, bão, lũ, úng ngập gây ra.

##### 2. Công tác truyền tin; mạng lưới thông tin, trang thiết bị phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai

Đã xây dựng 30 tin, bài, phóng sự phát trên hệ thống phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử kịp thời, chính xác về diễn biến thời tiết, sự chỉ đạo về công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn (PCTTTKCN); phổ biến kiến thức cơ bản về PCTTTKCN, bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai;

những quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai, bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi tới mọi người dân được biết và tự giác thực hiện; chống tư tưởng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với bão, lũ, thiên tai.

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai về Luật Đê điều; Luật Phòng, chống thiên tai; Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi; các Nghị định của Chính phủ; Quan điểm chỉ đạo trong công tác phòng, chống thiên tai là “Chủ động phòng, chống; đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, có hiệu quả trong mọi tình huống có thể xảy ra”; Chú trọng tuyên truyền về các trọng điểm và vị trí xung yếu trên các tuyến đê, các điểm thường xuyên xảy ra úng ngập cục bộ ở địa phương, đơn vị để nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến về các loại thiên tai, bổ túc những kiến thức cơ bản, phổ biến kinh nghiệm về phòng, chống thiên tai; về tính chất, diễn biến bất thường của mưa, lũ, bão; tổ chức tập huấn, hiệp đồng, thực hành triển khai các phương án bảo đảm kịp thời xử lý các sự cố do thiên tai gây ra ngay từ giờ đầu.

Tuyên truyền biểu dương và giới thiệu kinh nghiệm của những địa phương, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức tốt việc củng cố và bảo vệ đê điều, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai; đồng thời, phản ánh những đơn vị, địa phương làm chưa tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

## **II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ KHÁC: Không**

Trên đây là báo cáo kết quả thông tin tuyên truyền tình hình triển khai thi hành Nghị định 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều liên quan đến trẻ em và đối tượng dễ bị tổn thương của Trung tâm VH TT - TDTT huyện Hướng Hóa./.

### **Nơi nhận:**

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Công Sang**